

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

PLE – เรื่องน่าเศร้า ชาวหุ้นเล็ก(บางตัว)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ก็จะไปแล้ว หุ้นเล็กๆ กลางๆ นั้น เป็นหุ้นที่เหนือเมฆคุ้นเคยเป็นอย่างดี

และอาจจะไม่ใช่เหนือเมฆคนเดียวก็ได้ อาจจะมีนักลงทุนหลายๆ ท่านที่ซ่องเงิ่งกำไรในหุ้นเล็กๆ และกลางๆ แถมเมื่อก่อน ก็จะมีนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงดังท่านหนึ่ง ก็ชอบจะเน้นไปในหุ้นเล็กๆ สไตล်แอบชอบอะไร... แต่หลังๆ มา... มีเรื่องเศร้าของชาวหุ้นเล็กๆ ให้เห็นอยู่เรื่องหนึ่งนะ ก็หลังจากที่ หุ้นเล็กๆ บางตัว ขึ้นXD หรือแม้แต่บางตัว ก็ได้จ่ายเงินค่า XD ไปแล้ว ราคาหุ้นบางตัว หรือ หลายๆ ตัวเลยก็ว่าได้ ไหลลงมาอย่างว่า บริษัทนั้นๆ กำลังจะเจ๊ง หรือกำลังจะล้มละลายอะไรทำนองนั้นเลย... ลองไปดูนะครับ ใครที่เคยมีหุ้นเล็กๆ แล้วจ่ายปันผลไป หรือขึ้นป้าย XD ไป ราคาเป็นอย่างไรบ้าง จะว่าไปก็ไม่คุ้มค่ากับการได้ XD มาเลยแหละ แล้ววันนี้ เอา PLE มาเข้าบาดตาเขียนทำไมหรือ... จะบอกว่า จะลองของเสียหน่อย ก็คงไม่ผิด เพราะเทียบ กับหุ้นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น สัญญาณทางเทคนิคของหุ้นเหล่านั้น ออกไปทาง 50-50 อยู่ก่อนแล้ว หรือ บางตัว สัญญาณเริ่มร้ายๆ ก่อนขึ้นป้ายเสียอีก แล้วมันจะเหลืออะไรละ ก็แค่ เหมือนเอาXD มาล่อใจกันไป แต่สำหรับ PLE นั้น ในช่วงนี้ มีสัญญาณทางเทคนิค ที่อาจจะไม่ใช่ 50-50 กับหุ้นอื่นๆ ที่กล่าวมาเท่าไร หรือจะว่าไปแล้ว จะมีน้ำหนักในเชิงบวกเสียมากกว่า อาจจะเป็น 6040 หรือ 70-30 (ในทางดีมากกว่า)...แต่ หากจะเป็น เหมือนหุ้นตัวเล็กๆ ตัวอื่นๆ ด้วยแล้วนั้น เราก็คงต้องยอมรับ และยอมจำนนกับคำว่า หุ้นดีๆ บางทีก็ไม่ได้ดีเสมอไป เทคนิคสวยๆ ก็อาจจะพลิกมาไม่สวยเมื่อไหร่ก็ได้ ... จึงต้องเคร่งครัดในเชิงเทคนิคไว้

ดูตามเกม... การขึ้นป้าย XD จะมีในวันที่ 17 พ.ค. นี้ ก็เป็นไปได้ ที่อาจจะออกเกมกระซอก ขึ้นไปรอ... ถ้าจะออกเกมนี้ ก็มีแว่วว่า อังคาร และ พุธ อาจจะได้เห็นการขึ้นก่อน จะขึ้นมากขึ้นน้อยเท่านั้น

แนวรับ : ... 1.32-1.31 หรือ **ไม่ควรต่ำกว่า 1.30 ยืน 1.35 ได้จะเริ่มดี**

เป้าหมาย : ... ถ้ากระซอกขึ้นไป ก็อาจไปยืนรอแถวๆ 1.44-1.45 (ก่อน XD)

Price Chart...(PLE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PLE... ที่กล่าวไว้ว่า ภาพสัญญาณของ PLE อาจจะไม่ใช่ 50-50 เหมือนหุ้นตัวเล็กๆ ที่กล่าวมาแล้ว แต่น้ำหนักตามภาพนี้ จะออกไปในเชิงบวกมากกว่า ซึ่ง โครงสร้างการแกว่งตัวระยะสั้น มองเป็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวกได้ แคร่สัญญาณการ ยืนยืนที่ระดับ 1.35 ยืนได้คือดี เรียกว่า ชี้แรงๆ ก่อน แล้วมาพักตัวแบบนี้ ถ้าผ่านระดับ 1.35 พร้อม Volume แนวโน้มก็อาจจะดีต่อไป แม้จะอ่อนตัวในวัน XD เล็กๆ ส่วนสัญญาณหลักที่น่าสนใจ คือ ภาพของ MA. ที่เป็น Bullish Pattern in MA. นั้น ถ้าหากไม่มีการแกว่งตัวลง มาจนต่ำกว่าระดับ 1.30 ก็ยังเป็นไปได้ที่สัญญาณนี้ จะยังคงอยู่ต่อไป และนั่นคือ ระยะกลางๆ ขึ้นไป จะดูดี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน